



USAID
TỪ NHÂN DÂN MỸ



PHOTO CREDIT: USAID

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

BỐI CẢNH

Mục tiêu cao nhất của Chính phủ Việt Nam là phát triển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, Việt Nam cần đầu tư xây dựng và phát triển lực lượng lao động tay nghề cao có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Hiện đại hóa giáo dục đại học là một cấu phần then chốt để đạt được mục tiêu này. Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật GDĐH năm 2018 để mở đường cho đổi mới giáo dục đại học.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục và tăng cường năng lực quản trị cơ sở để đảm nhiệm vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học hiện đại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. USAID đang hỗ trợ các đại học công và tư ở Việt Nam nâng cao năng lực quản trị cơ sở và cải thiện tính bền vững, đổi mới chương trình giáo dục và hoạt động giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cũng như tăng cường quan hệ đối tác và kết nối với khối doanh nghiệp. Hợp tác cùng chính phủ Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ và khu vực tư nhân, USAID sẽ hỗ trợ thúc đẩy các cải cách giáo dục đại học mang tính thể chế và có hệ thống nhằm trang bị tốt hơn cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của một thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh.

CÁC DỰ ÁN

- **Dự án Liên minh Nâng cao tiếp cận, Cải thiện giáo trình và Phương pháp giảng dạy trong Đào tạo y khoa và Phòng chống các bệnh dịch mới nổi (IMPACT MED)** Liên minh quy tụ đa dạng các đối tác bao gồm các trường đại học, khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ y khoa đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21 [2016-2026; 15,76 triệu đô la]

- **Đại học Fulbright Việt Nam (FUV)** là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam thành lập năm 2016 với vai trò là hình mẫu cho quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ. USAID hỗ trợ FUV trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn mạnh và bền vững, đem đến chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới và có vai trò tiên phong trong những nỗ lực đổi mới hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. [2021-2024; 16,5 triệu đô la]

- Thông qua **Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học (PHER)** với ba đại học đối tác lớn nhất của Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ, USAID hỗ trợ thúc đẩy cải cách nhằm cải thiện chất lượng và tính phù hợp của các chương trình giáo dục đại học nhằm đẩy mạnh tăng trưởng bền vững. [2021-2026; 14,2 triệu đô la]

- **Chương trình giáo dục môi trường** có mục tiêu thúc đẩy giáo dục và hành động về biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh ĐBSCL thông qua quan hệ đối tác với Đại học Cần Thơ - cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực ĐBSCL. [2022-2025, 249.500 đô la]